

CHƯƠNG HÌNH HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Kính thưa quý cử tri;

Tôi xin tự giới thiệu;

Tôi tên: Đặng Thị Mỹ Hương, sinh năm 1973.

Công tác hiện nay: Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khoá XIV.

Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn quý cử tri đã tin nhiệm bầu cho tôi được làm đại biểu Quốc hội 3 khóa, khóa XII; XIII; XIV.

Được giới thiệu, hiệp thương tiếp tục ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm phải báo cáo với quý cử tri về hoạt động làm đại biểu của mình trong nhiệm kỳ qua là cơ sở vận động quý cử tri dành lá phiếu của quý cử tri bầu cho tôi được tiếp tục làm Đại biểu Quốc hội khoá XV.

Là Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách, Đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm, thời gian qua, tôi đã luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư của công dân đảm bảo theo quy định; đã tham gia cùng tổ Đại biểu HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phản ánh những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến các cơ quan chức năng của tỉnh, đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương thông qua hoạt động giám sát tại các kỳ họp, phản ánh trực tiếp, phản ánh bằng văn bản, có ý kiến phát biểu lồng ghép trong hoạt động lập pháp của Quốc hội và công tác xây dựng Nghị

quyết của HĐND tỉnh. Qua theo dõi cho thấy, nhiều vấn đề trên các lĩnh vực được phản ánh, gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh, các bộ, ngành Trung Ương đã được tiếp thu, chỉ đạo khắc phục, giải quyết đạt kết quả tích cực; tuy nhiên, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo; nguyên nhân do còn có khó khăn về cơ chế, chính sách và nhiều lý do khác, cần tiếp tục theo dõi, bám sát, tiếp tục có ý kiến, tác động mong sớm có giải pháp thực hiện.

Với vị trí công tác được giao, tôi đã chủ trì, phối hợp tổ chức và tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, của Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, của Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, của Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và của một số Đoàn giám sát, khảo sát do Trung Ương và địa phương tổ chức; giám sát, khảo sát về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, tình hình đời sống kinh tế của người dân... Cuối mỗi đợt giám sát, khảo sát tham gia xây dựng báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi đến các cơ quan chức năng, có thẩm quyền theo luật định. Qua theo dõi cho thấy, nhiều kiến nghị qua giám sát, khảo sát đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân do còn khó khăn về nguồn lực thực hiện, cần tiếp tục tái giám sát.

Trong các kỳ họp của HĐND tỉnh, họp Quốc hội, tôi luôn tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến theo chương trình của các kỳ họp, thực hiện đảm bảo quyền và trách nhiệm của người Đại biểu.

Trên đây là báo cáo khái quát hoạt động làm đại biểu của cá nhân tôi trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa quý cử tri!

Trước xu thế hội nhập quốc tế, thế giới, với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tình hình dịch bệnh, biến đổi khí hậu phức tạp, khó lường; nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng cơ sở kỹ thuật phục vụ sản xuất còn thiếu, yếu;

các vấn đề về phát triển nông nghiệp, phát triển nông thôn, khai thác, nuôi trồng thủy sản, xây dựng và phát triển đô thị; các vấn đề về việc làm; các chính sách về tiền công, tiền lương; các vấn đề về y tế, giáo dục; về môi trường; các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người nghèo; các vấn đề về Chương trình mục tiêu quốc gia, về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công tác cải cách hành chính nhà nước... là các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục khơi thông các nguồn lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh, tạo đà phát triển cho các địa phương, quốc gia.

Việc tập trung nguồn lực để thực hiện đạt kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thì vai trò, trách nhiệm của mỗi Đại biểu Quốc hội khóa XV đòi hỏi rất cao, phải thật sự đảm bảo tiêu chuẩn của người Đại biểu Quốc hội, phải tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo đóng góp có chất lượng, đạt hiệu quả trong các hoạt động của Quốc hội.

Với vị trí công tác được giao, là tỉnh ủy viên, hoạt động trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi có điều kiện để nắm bắt, liên kết các vấn đề của cử tri, của địa phương, của tỉnh đến với Quốc hội, đến với chính phủ, các bộ, ngành của Trung Ương là rất thuận lợi và khả thi.

Qua 3 nhiệm kỳ hoạt động Đại biểu Quốc hội, bản thân tôi nhận thấy mình có rất nhiều thuận lợi, đã có nhiều trải nghiệm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không còn bỡ ngỡ trong hoạt động của Quốc hội, giờ đã quen với công tác của Quốc hội.

Nếu được cử tri tín nhiệm, tiếp tục bầu cho tôi được làm Đại biểu Quốc hội khóa XV, tôi sẽ có điều kiện để phát huy những kinh nghiệm đã có; có điều kiện để tiếp tục theo bám những vấn đề đã kiến nghị, đề xuất, đã được bàn thảo trong Quốc hội khóa XIV; các việc đã được Nghị quyết Quốc hội khóa XIV đặt ra, tiếp tục kế thừa, theo dõi, giám sát cho Quốc hội khóa XV và Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa, trau dồi phẩm chất, đạo đức đảm bảo tiêu chuẩn của người Đại biểu Quốc hội; tiếp tục nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, năng lực, hoạt động tích cực, có chất lượng, đạt hiệu quả trong công tác của Quốc hội khoá mới; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri; tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt các vấn đề, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của địa phương; thông tin, phản ánh trung thực đến với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức hữu quan một cách thuyết phục mong có giải pháp thúc đẩy nâng cao đời sống kinh tế của người dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri; chịu sự giám sát của cử tri; chịu trách nhiệm trước cử tri, trước Quốc hội về việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn đại biểu của mình; phấn đấu làm tròn nghĩa vụ của người Đại biểu Quốc hội với cử tri, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; hoạt động với mục tiêu vì sự nghiệp đổi mới của đất nước; vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng là người đại biểu Quốc hội mà quý cử tri đã đặt niềm tin, giao phó./.

Xin trân trọng cảm ơn!

===== Hết =====